

BÁO CÁO**Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2018**

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7/2018**1. Công tác giáo dục**

Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018); 50 năm Chiến thắng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (9/7/1968- 9/7/2018); 68 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2018) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, cụ thể: tổ chức các hành trình đến với địa chỉ đỏ trên địa bàn khu vực Bắc Trung bộ như: Ngã ba Đồng Lộc, Truong Bồn, Hàm Rồng, Hang Tám cô, Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị...; diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay; các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội quân và Hành trình “Những dấu ấn vinh quang”, với sự tham gia của 16 đơn vị từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đoàn viên, thanh niên cả nước với tổng giá trị chương trình ước tính trên 2,3 tỉ đồng¹; chương trình nghệ thuật “Những đóa hoa bất tử” và tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc. Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức Hội nghị “thực trạng và đề xuất xây dựng, tôn tạo các địa danh, di tích lịch sử TNXP Việt Nam” tại Tây Ninh.

Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018). Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn đồng loạt tổ chức Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sỹ vào tối ngày 26/7 tại ĐăkLăk và tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ trong cả nước.

¹ Trong hành trình diễn ra nhiều hoạt động cụ thể, gồm: tổ chức 05 đoàn đi thăm, viếng, dâng hương, hoa các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ, địa chỉ đỏ trên địa bàn; tặng 30 nhà tình nghĩa, 30 suất học bổng, 4 sân chơi thiếu nhi, 01 thư viện sách, 02 đường thanh niên... cho các gia đình chính sách và người dân trên địa bàn. Đặc biệt, đoàn hành trình đã tặng 10 sổ tiết kiệm cho gia đình 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Đồng Lộc, đồng thời khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn người dân khó khăn... Ngoài ra, Trung ương Đoàn chỉ đạo Báo Thanh niên tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tổ chức cho các nhạc sĩ đi thực tế, các trại sáng tác tại các địa danh lịch sử cách mạng khu vực Bắc Trung bộ.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh tới đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đối với tất cả cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn. Một số tỉnh, thành đoàn tổ chức báo cáo chuyên đề về Luật An ninh mạng và phổ biến tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên

Phong trào thanh niên tình nguyện Hè 2018 đang ở thời gian cao điểm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, đã sửa chữa, xây mới 636,405 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 196 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh; tổ chức 245 lượt hoạt động “Hãy làm sạch biển”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 59.100 người; xây mới 163 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; 11.324 thanh niên nông thôn được tập huấn kiến thức khởi nghiệp; xây dựng mới 169 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 19.543 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất 2.157 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN².

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh” và “Kỳ nghỉ hồng” được các cấp bộ đoàn tập trung triển khai, đã có nhiều đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành theo lĩnh vực, sở trường học tập và công tác được thành lập, thực hiện các công trình, phần việc tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào các nội dung hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cây giống, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch; tập huấn, chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón và thức ăn chăn nuôi; dạy tiếng anh cho học sinh, phổ cập bơi và tập huấn kỹ năng bơi an toàn cho thiếu nhi; làm đường, sửa đường, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân... tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Hiện cả nước có 1.334 đội hình mới Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh được triển khai với 45.330 sinh viên tham gia; 980 đội hình mới Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng được triển khai với 38.396 đoàn viên, thanh niên tham gia; 665 đội hình mới Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh

² Nghệ An tổ chức triển khai chương trình “Mở đường lên bản” với sự tham gia của 300 ĐVTN đã xẻ núi, mở đường mới chiều dài 3km để đi vào bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bến Tre khởi công xây mới 02 cầu nông thôn với tổng kinh phí 305 triệu đồng, tổ chức hội thi vẽ tranh hè về ATGT, ma túy, tệ nạn xã hội thu hút trên 200 ĐVTN tham gia. Đắk Lắk xây dựng 2,3 km bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng 2,5 km công trình Thắp sáng đường quê tại huyện M'Đrắk, bàn giao 04 khu vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng 506 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng Tháp ra mắt 01 điểm vui chơi thiếu nhi và khánh thành hồ bơi cho trẻ em tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, xây dựng mới 03 căn nhà nhân ái; thực hiện mô hình Biển bãi rác thành vườn hoa. Thành đoàn Đà Nẵng trao 200 máy trợ thính cho người dân trị giá 200 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân tỉnh Hà Tĩnh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.400 người dân, trao tặng 300 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 06 bộ máy vi tính, 06 bộ dụng cụ thể thao, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhân dân thuộc 02 tỉnh Champasack và Saravane Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

được triển khai với 28.800 đoàn viên, thanh niên tham gia; 962 đội hình mới Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ được triển khai với 34.550 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức điểm Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022; triển khai cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" 2018³, cuộc thi vẽ "Vì một Việt Nam xanh".

Trước thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 3 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại các địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều tỉnh, thành đoàn, các đơn vị báo chí của Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động động viên, chia sẻ, hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống⁴. Đặc biệt, không chỉ thể hiện sự sẻ chia bằng vật chất, đồ dùng, lương thực và các nhu yếu phẩm còn có thể nhận thấy sự cảm thương chân thật, sâu sắc với đồng bào nơi thiên tai xảy ra qua những lời tâm sự, kêu gọi ủng hộ của những người trẻ trên mạng xã hội.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được tiếp tục triển khai. Tiêu biểu như: Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre tổ chức “Hành trình Khởi nghiệp năm 2018” tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Minh Trân (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ hai và phát động cuộc thi lần thứ ba, năm 2018. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh đoàn Tiền Giang vừa phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên địa bàn tỉnh. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương cùng các bạn sinh viên đã xây dựng Không gian cà phê Khởi nghiệp với tên gọi English Coffee House. Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 200

³ Hiện đã có hơn 200 bộ ảnh với hơn 1.000 bức ảnh đã được gửi về tham dự Cuộc thi. Giải Nhất tuần 1 là bộ ảnh về hoạt động ra quân trồng 1km hàng cây thanh niên của bạn Phạm Phan Hòa Tiên (đoàn viên Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam). Giải nhất tuần 2 đã thuộc về bộ ảnh của tác giả Nguyễn Doãn Thông - đoàn viên Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ghi lại những hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018.

⁴ Trung ương Đoàn thành lập Đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình có người chết và nhà cửa bị sập hoàn toàn trên địa bàn huyện Văn Chấn, Yên Bái với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; thăm động viên và tặng quà hỗ trợ cho các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích vào bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. Tỉnh đoàn Yên Bái đã thành lập 03 đoàn công tác trực tiếp đến chỉ đạo, động viên đoàn viên, thanh niên tại huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương báo cáo thường xuyên diễn biến tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ tại các địa điểm đang chịu ảnh hưởng nặng nề, hỗ trợ di dời các hộ dân đang nằm trong khu vực nguy hiểm; huy động gần 2.000 đoàn viên, thanh niên phối hợp với các lực lượng công an, quân đội và nhân dân tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ bà con nhân dân tập trung ở các địa phương bị thiệt hại nặng nề như Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Thành phố Yên Bái...; phối hợp với Báo Thanh niên thăm hỏi, tặng các suất quà cho các gia đình có người chết và mất tích, các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn hoặc lũ cuốn trôi, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Lai Châu liên tục tổ chức trao các suất quà đến tay bà con các huyện bị thiệt hại bởi mưa lũ.

đoàn viên, thanh niên nông thôn tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và xã Thượng Lan, huyện Việt Yên...

3. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI

Ngày 16/7/2018, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI đã diễn ra tại Kiên Giang. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cho ý kiến về các nội dung: Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 – 2022; Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam, giai đoạn 2018 – 2022; Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 – 2022; Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2018 – 2022; Báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018; Định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội lần thứ X Hội Sinh viên Việt Nam, Đề án Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI đã họp từ ngày 17/7 đến ngày 18/7/2018 tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi xem xét và thảo luận các dự thảo văn bản do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trình, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TWĐTN-VP ngày 18/7/2018 thống nhất thông qua các nội dung: Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 – 2022; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá"; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017; Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và giao cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn để hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2018; thống nhất thông qua Đề án Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII gồm 39 đồng chí. Cho ý kiến nhân sự tham gia Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII gồm 38 đồng chí (khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khoá VIII. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành

tốt nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nhiệm vụ "Năm Tuổi trẻ sáng tạo"; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn.

4. Các nội dung hoạt động khác

Trong tháng 7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề sơ kết 05 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc, năm học 2017 – 2018 tại Đồ Sơn, Hải Phòng; sơ kết công tác đảng, công tác chuyên môn và công đoàn cơ quan 6 tháng đầu năm 2018.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ chín (mở rộng) - khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019⁵. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo và hội nhập quốc tế cho cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm 2018.

Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, khoá IX, trong đó tập trung bàn bạc, cho ý kiến đối với Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019. Tại hội nghị, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, khóa IX. Theo đó, 03 đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, gồm các đồng chí: Nguyễn Việt Quế Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh; Bùi Minh Tuấn - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Nguyễn Duy Minh - Ủy viên BTV, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch

⁵ Hội nghị đã cho ý kiến vào Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Đề cương báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII tại Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018⁶.

Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, thành phố, giai đoạn 2017 - 2020⁷; tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018 khu vực phía Nam tại Đồng Nai; Liên hoan “Tiếng kèn đội ta” các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc tại tỉnh Nam Định; Liên hoan nghệ thuật các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên; Liên hoan “Búp sen hồng” khu vực phía Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế... Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm chiến sỹ Công an”, Hội thi Tin học trẻ, tổ chức giải bơi “Đường đua xanh”; trại hè thiếu nhi thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; tiếp tục nắm bắt, theo dõi, phối hợp xử lý các vụ việc đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên toàn quốc.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Trung ương Đoàn tập trung tham mưu ban hành các văn bản nhiệm kỳ, báo cáo đánh giá các chủ trương công tác lớn của Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”...

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được duy trì. Trung ương Đoàn tổ chức 03 đoàn ra với 25 đại biểu, đón 01 đoàn vào gồm 10 đại biểu⁸. Một số hoạt động nổi bật: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt - Nhật”; Thành đoàn Thành phố Hồ

⁶ Năm nay, 59/63 tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đã rà soát, lên phương án, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức hỗ trợ như: Thăm hỏi, tặng quà động viên thí sinh và gia đình; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập và làm bài thi; hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, đưa đón, hỗ trợ thí sinh di chuyển, vào phòng thi... Kết quả, chương trình đã hỗ trợ hơn 925.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia; 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; có 103.949 suất ăn; 414.231 chai nước; 9.748 vé xe buýt, xe đò; 12.893 cầm nang, bản đồ được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; có 1.462 đội hình hỗ trợ di chuyển với 12.878 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh di chuyển. Tổng nguồn lực hỗ trợ tại chương trình gần 13 tỷ đồng.

⁷ Thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020”, Trung ương Đoàn đã chủ trì xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, mô hình “Hội đồng trẻ em” đã được thành lập và đi vào hoạt động tại 5 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định, TP.HCM. Qua 1 năm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”, 5 địa phương thực hiện thí điểm đầu tiên đã gửi đi hơn 3.000 ý kiến, nguyện vọng của trẻ đến các sở ban ngành liên quan, từng bước giúp trẻ thể hiện vai trò và quyền tham gia của mình vào những vấn đề liên quan đến trẻ em.

⁸ Đón Đoàn đại biểu tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ; cử đoàn đại biểu đi khảo sát, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao tại Israel; cử đoàn đại biểu tham gia Chương trình Hội nghị Công tác Đoàn tại Nga; tham gia giao lưu thiếu niên, trại hè Liên bang Nga.

Chí Minh tổ chức khai mạc Trại Hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề "Tự hào biển đảo quê hương"; Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa thanh niên Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 10 năm chương trình giao lưu giữa thanh niên hai nước tại huyện Mai Châu; Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn...

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tới đoàn viên, thanh niên; thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2018. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

2. Tập trung ban hành các đề án, kết luận nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

3. Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018.

4. Một số hoạt động, hội nghị lớn do Trung ương Đoàn tổ chức: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 18; Tổng kết, trao giải sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam; Tổng kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 24 năm 2018; Tổng kết 10 năm hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và ký chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2018 – 2023; Liên hoan Chỉ huy Đội toàn quốc lần thứ III; Chung kết giải bơi “Đường đua xanh”...

* *Ghi chú:* Tính đến ngày 20/7/2018, Văn phòng Trung ương Đoàn đã nhận được báo cáo tháng 7/2018 của 52 /67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; đến ngày 31/7/2018, nhận được báo cáo tháng 7/2018 của 67/67 đơn vị (có phụ lục chi tiết gửi kèm).

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Ban Tổ chức,
Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính,
Ban Đối ngoại, Ủy ban Kiểm tra,
Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên,
Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;
- Văn phòng UBQG về TN Việt Nam;
- Lưu VP.



Nguyễn Bình Minh

PHỤ LỤC

**Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tháng 7/2018 các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc
(Tính đến hết ngày 31/7/2018)**

Stt	Đơn vị	CV	Email	Stt	Đơn vị	CV	Email
1	Điện Biên		25/7	35	Phú Yên	23/7	18/7
2	Lai Châu		20/7	36	Khánh Hoà		19/7
3	Sơn La		19/7	37	Ninh Thuận		19/7
4	Hoà Bình	25/7	20/7	38	Bình Định	23/7	18/7
5	Lào Cai		20/7	39	Đắk Lắk		18/7
6	Yên Bái		19/7	40	Đắk Nông		17/7
7	Lạng Sơn		31/7	41	Lâm Đồng		19/7
8	Hà Giang		25/7	42	Gia Lai		22/7
9	Tuyên Quang		20/7	43	Kon Tum	18/7	
10	Bắc Kạn		23/7	44	Bình Phước		16/7
11	Cao Bằng		17/7	45	Tây Ninh		15/7
12	Thái Nguyên		20/7	46	Bình Dương		18/7
13	Bắc Ninh		19/7	47	Bà Rịa Vũng Tàu		23/7
14	Bắc Giang		20/7	48	TP. Hồ Chí Minh		20/7
15	Vĩnh Phúc		20/7	49	Bình Thuận		19/7
16	Phú Thọ		19/7	50	Đồng Nai		19/7
17	Quảng Ninh		20/7	51	Bạc Liêu		20/7
18	Hà Nam		31/7	52	Cà Mau	23/7	19/7
19	Hà Nội		20/7	53	Sóc Trăng	25/7	20/7
20	Hải Dương		20/7	54	An Giang	23/7	19/7
21	Hải Phòng		20/7	55	Kiên Giang		18/7
22	Hưng Yên		20/7	56	Cần Thơ		16/7
23	Nam Định		25/7	57	Hậu Giang		19/7
24	Ninh Bình		24/7	58	Vĩnh Long		23/7
25	Thái Bình		24/7	59	Long An		20/7
26	Thanh Hoá		17/7	60	Bến Tre		20/7
27	Nghệ An		20/7	61	Trà Vinh		20/7
28	Hà Tĩnh		26/7	62	Tiền Giang		20/7
29	Quảng Bình		16/7	63	Đồng Tháp	23/7	18/7
30	Quảng Trị	23/7	25/7	64	TN Quân đội		20/7
31	TT - Huế		19/7	65	TN Bộ Công an		24/7
32	Đà Nẵng		19/7	66	Khôi CCQ TW		30/7
33	Quảng Nam	25/7	19/7	67	Khôi DNTW	25/7	20/7
34	Quảng Ngãi		21/7				